

TIN TÔN GIÁO THẾ GIỚI

MỘT THÁI ĐỘ TÍCH CỰC CỦA VATICAN

Trước 10.000 khách hành hương tại Quảng trường Thánh Phêrô, Giáo hoàng Gioan Phaolô II đã đưa ra lời xin lỗi về những lỗi lầm của Giáo hội Công giáo trong quá khứ đối với sự thù hận những người anh em Kitô hữu; sự bách hại người Hồi giáo và sự thờ ơ bỏ mặc những nạn nhân của chủ nghĩa phân biệt chủng tộc.

Lời xin lỗi đưa ra khẳng định rằng những lỗi lầm của Giáo hội trong lịch sử đã đưa đến sự chia rẽ trong Giáo hội Kitô; tạo ra quan điểm bất khoan dung, thậm chí thúc đẩy bạo lực; làm mất đi sự sáng suốt mà đáng ra Giáo hội phải có trước việc cần bảo vệ các quyền cơ bản của con người. Vị đứng đầu Giáo hội Công giáo liên hệ tới những hạn chế lịch sử của Giáo hội và cho rằng: "Việc để xảy ra những sai lầm đó là vì ở vào thời điểm cụ thể, Giáo hội và những con cái của mình chưa ý thức hết được tương quan và hoàn cảnh thế giới. Giáo hội hôm nay không sợ sự thật, thấy mình phải nhìn nhận những lỗi lầm, xin Thiên Chúa, những người Kitô hữu và mọi người tha thứ" (theo AFP).

DI TÍCH NHÀ THỜ CỔ NHẤT ĐƯỢC TÌM THẤY Ở TRUNG QUỐC.

Các nhà khảo cổ Trung Quốc đã phát hiện di tích một nhà thờ được xây dựng cách đây khoảng 700 năm. Đây là nhà thờ Kitô giáo cổ nhất được xây dựng ở Trung Quốc và ở Châu Á.

Hãng thông tấn Trung Quốc Xinhua cho hay, các chuyên gia xác định đây là một nhà thờ Công Giáo được xây dựng tại thị trấn có tên gọi Abinsm, tiếng Mông Cổ có nghĩa là "Nơi tập trung các đền thờ" (a place with many temples). Thị trấn này nằm cách Bắc Kinh 600 Km về phía Tây Bắc trên "Con đường tơ lụa" trước đây.

Khai quật công trình, các chuyên gia phát hiện các bức tường có chiều cao 5m của một căn nhà có diện tích 100m², gian chính có hai bục giảng xây cao 3m. Đặc biệt, phát hiện tại đây phiến đá trắng quý giá. Những phiến đá trắng như thế này đã từng được tìm thấy tại các di tích nhà thờ cổ ở Italia. Trong khu di tích, người ta cũng tìm thấy nhiều mảnh gốm cùng loại với những di vật được tìm thấy trong các di chỉ ở Châu Âu. Trước khi phát hiện phiến đá trắng, các chuyên gia chưa thể khẳng định được một cách chính xác niên đại xây dựng nhà thờ và tại sao lại có một

nhà thờ Công giáo được xây dựng ở đây. Theo Namio Egami, nhà khảo cổ người Nhật Bản thì các nhà truyền giáo Tây Âu đã cùng các nhà buôn đi dọc theo "Con đường tơ lụa" từ Trung Quốc xuyên qua vùng Trung Á. Thị trấn Abinsm là nơi tập kết chuẩn bị cho chặng đường dài tiếp theo. Vào thời kì từ năm 1271-1358, dưới thời Nguyên Mông, Abinsm là nơi cư trú của một cộng đồng người Thổ. Kinh tế ở đây khá phát triển. Nhưng sau đó do chiến tranh nổ ra, thị trấn này đã bị phá huỷ (theo AP).

LUẬT CẤM LÀM LỄ CƯỚI CHO NGƯỜI ĐÃ LI DỊ CỦA GIÁO HỘI ANH GIÁO

Một bản văn luật được các Giám mục Anh giáo kí ban hành cấm làm lễ cưới cho những người đã li dị, tái hôn trong nhà thờ Anh giáo đã làm tiêu tan hi vọng lễ cưới sắp tới của Thái tử Charles và người vợ mới, cô Camilla ParKer Bowles sẽ được Giáo hội thừa nhận.

Văn bản luật mới sẽ được chính thức ghi vào bản văn giáo huấn Giáo hội Anh giáo. Theo Giám mục John Gladwin, Giám mục giáo phận Guildford thì quyết định mới này tái khẳng định Giáo hội không chấp nhận thay đổi quan điểm hôn nhân truyền thống Kitô giáo: hôn nhân bền vững, bất khả phân li.

TL.

CHÍNH THỐNG GIÁO HY LẠP CHO XÂY THÁNH ĐƯỜNG HỒI GIÁO Ở ATEN

Đối với đời sống tôn giáo Hy Lạp thì Giáo hội Chính Thống giáo có quyền quyết định quan trọng, kể cả việc cho phép các tôn giáo khác ở đây xây dựng nhà thờ, thánh đường. Vừa qua, thành phố Aten được nhận đăng cai Đại hội Olympic 2004, Giáo hội Chính thống lần đầu tiên đã đồng ý cho xây dựng một thánh đường Hồi giáo cạnh làng Olympic, phía Bắc trung tâm thành phố Aten 30 km.

Do quyền quyết định xây dựng thánh đường, nhà thờ các tôn giáo khác cũng thuộc Giáo hội Chính Thống giáo nên ở Aten và các vùng lân cận không có ngôi thánh đường Hồi giáo nào. Chỉ ở vùng Đông Bắc Hy Lạp, người ta mới thấy một số ngôi thánh đường Hồi giáo (theo AFP).

